

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายผู้นำชุมชนประจำปี 2563  
เพื่อขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัยพะเยา



เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ชีระกูตธ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย ดร.ชัชวาล วงศ์ชัย ผู้ช่วยอธิการบดี และเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับผู้นำชุมชน 18 หมู่บ้านภายใต้โครงการพัฒนา เครือข่ายผู้นำชุมชนประจำปี 2563 ในพื้นที่ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก นายสิทธิศักดิ์ เครืออินทร์ กำนันตำบลแม่กา เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับในครั้งนี้

รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ชีระกูตธ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร กล่าวว่า “รู้สึกยินดีอย่าง ยิ่งที่วันนี้ได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มาพบปะพูดคุยกับผู้นำชุมชน ซึ่งจากนี้ไปเราจะได้ทำงาน ร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยพะเยา ให้สามารถเป็นมหาวิทยาลัยที่รับใช้ชุมชนได้อย่างแท้จริง และ ต้องขอขอบคุณผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน ที่คอยดูแลมหาวิทยาลัยพะเยามาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า มหาวิทยาลัยพะเยาและชุมชนตำบลแม่กาจะสามารถทำงานร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเหมือนที่ ผ่านมาตลอดไป”

ทางด้าน ดร.ชัชวาล วงศ์ชัย ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า “ปัจจุบันมหาวิทยาลัย พะเยา กำลังผลักดันให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนรอบ ๆ มหาวิทยาลัย โดยที่ผ่านมา เรา ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการให้งบประมาณสนับสนุน ช่วยเหลือการสร้างงานในมหาวิทยาลัยหลังสถานการณ์ COVID-19 จำนวน 3 เดือนด้วยกัน ทั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากชุมชนรอบ ๆ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้เข้ามาทำงานในมหาวิทยาลัย ทั้งทางด้าน การสำรวจป่า พื้นที่แหล่งน้ำชุมชน และพื้นที่เกษตรชุมชน เป็นต้น หลังจากนั้นจะผลักดันให้เกิดการปลูกเห็ด เาะาะในพื้นที่ป่าของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อลดการเผาป่า และสร้างรายได้ สร้างอาชีพ ให้กับชุมชนบริเวณ รอบ ๆ มหาวิทยาลัยพะเยา อีกด้วย”

ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบกระเช้าของขวัญที่ระลึกให้กับผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เสียสละเพื่อส่วนรวม และพร้อมขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยาไปด้วยกันในอนาคต

ภาพ : ปราการ บุญมาวงศ์  
ข้อมูล/ข่าว : ณรงค์ วงศ์ไชย

